

ที่ อต ๐๐๒๓.๕๖ ๕๓ ๕



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อต ๔๑๐๐๐

๕๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๘๐

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ในการนำฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้นำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับเช็คกรณีการส่งจ่ายเช็คไม่ตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับการนำเช็คฝากเข้าบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการรับเช็คของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงขอชักซ้อมแนวทางการเขียนเช็คส่งจ่ายในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้นำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ให้เขียนเช็คส่งจ่ายในนาม “เงินนอกงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรงค์ คลังเงิน)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐๔๒-๒๑๒๕๖๘

<input type="checkbox"/> ฝ.บพ.	<input type="checkbox"/> นำเข้าประชุม
<input type="checkbox"/> กง.บถ.	<input type="checkbox"/> ประจำเดือน
<input type="checkbox"/> กง.สส.	
<input type="checkbox"/> กง.พิมพ์ ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๐	
<input checked="" type="checkbox"/> กง.กง.	



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 1522

04 กพ 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นครราชสีมา

ถนนนครราชสีมา เขตตลาดใหม่ ๓๐๓๒๒

กลุ่มงานบริหาร 5 ก.ท. ๒๕๖๓

271

5 ก.พ. 63

๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่า เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง การนำเงินส่งคลัง ถ้านำส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลือในปี ให้ส่วนราชการนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน และวิธีการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ให้หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลาง หรือในส่วนภูมิภาค นำส่ง หรือนำฝากเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง กำหนด เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี กรณีที่เป็นเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ให้จัดทำใบนำฝากเงิน พร้อมทั้งนำเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงิน ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลาง หรือของสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้นำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะไม่รับเช็คในกรณีที่การส่งจ่ายเช็คไม่ตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับการนำเช็คฝากเข้าบัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการรับเช็คของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงขอให้จังหวัดชักซ้อมแนวทางการเขียนเช็คส่งจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน สำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้นำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน ให้เขียนเช็คส่งจ่ายในนาม “เงินนอกงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๐, ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๐

ผู้ประสานงาน นางสาวสุพรรณิณี สรรค์นิกัร ๐๙ ๙๐๓๒ ๗๑๔๔